

ปิดฉาก “แม่โดมเกมส์” สามัคคีที่แดนโดม

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ปิดฉากลงด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มุ่งสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหล่าสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 17.10 น. โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบสูจิบัตรและของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี จากนั้นขบวนพาเหรดนักกีฬา 24 ชนิดกีฬา เดินเข้าสู่สนาม พิธีเชิญธงชาติไทยลงจากยอดเสา รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาแห่งประเทศไทย (กกมท.) กล่าวรายงาน และมอบโล่ให้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งเปิดตัวนักกีฬาดีเด่นและสถาบันดีเด่นเข้ารับรางวัลจากประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน และในเวลา 18.01 น. ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อด้วยพิธีเชิญธง กกมท. และธงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงจากยอดเสา ต่อจากนั้นจะมีขบวนโขนธรรมศาสตร์เชิญธง เรียกว่า “ขบวนพระพลเทพ” ซึ่งเป็นเทพแห่งการกีฬา (สัญลักษณ์ของการกีฬา) นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งมอบธง กกมท. ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 พร้อมโชว์การแสดงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้นถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อสอดคล้องกับคำขวัญการแข่งขันกีฬาว่า “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา”

หลังเสร็จสิ้นการแสดงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” จะเป็นพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง และปิดท้ายพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ด้วยการแสดงจากนักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชุดการแสดงชื่อว่า “สี่ทุกสี่...สามัคคีที่แดนโดม” โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงทั้ง 3 เพลง ได้แก่ เพลงบ้านเราแสนสุขใจ เพลงรักเมืองไทย และเพลงรักกันไว้เถิด

กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” จึงเป็นเกมส์กีฬาที่มีหลายสีมารวมกันเพื่อร่วมกันสร้างความสมานฉันท์สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ในฐานะเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแม่โดมเกมส์ ณ สนามกีฬาเมสเสเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับใครที่พลาดชมพิธีปิดการแข่งขัน สามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ในวันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 22.00 น.